

## Thủ tục xin giấy phép nuôi chó

Chó trên 3 tháng tuổi có thể được tiêm phòng bệnh dại, gắn vi mạch và được cấp phép. Theo luật, bạn phải cấp giấy phép cho chó của mình khi chúng hơn 5 tháng tuổi. Bạn có thể mang chó của mình đến bất kỳ Trung tâm cấp phép và tiêm phòng bệnh dại cho chó nào của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn (AFCD) hoặc Trung tâm Quản lý Động vật (AMCs) để cấp giấy phép và tiêm phòng bệnh dại. Không cần đặt chỗ trước. Giấy phép nuôi chó sẽ được cấp cho bạn sau khi thanh toán phí giấy phép. Đơn có thể được nộp trực tuyến. Vui lòng mang chó của bạn đến Trung tâm Quản lý Động vật đã được chọn để tiêm phòng bệnh dại và cấp giấy phép trong vòng 14 ngày sau khi nộp đơn, nếu không đơn đăng ký của bạn sẽ bị hủy. Để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi xử lý đơn đăng ký của bạn, vui lòng cung cấp Số tham chiếu đơn đăng ký cho nhân viên của chúng tôi tại Trung tâm Quản lý Động vật.

Nếu bạn không thể trực tiếp đến Trung tâm Quản lý Động vật của chúng tôi để xin hoặc gia hạn giấy phép cho chó, bạn có thể ủy quyền cho người đại diện đưa chó của bạn đến Trung tâm Quản lý Động vật của chúng tôi kèm theo các tài liệu được liệt kê bên dưới:

- Bản sao thẻID của bạn
- Giấy ủy quyền có chữ ký của bạn
- Đơn đăng ký đã điền đầy đủ có chữ ký của bạn
- Thẻ căn cước của người đại diện
- Giấy phép chó cũ (để gia hạn giấy phép)

Bạn cũng có thể đưa chó của mình đến bất kỳ bác sĩ thú y tư nhân được ủy quyền nào hoặc các trung tâm SPCA để tiêm phòng bệnh dại và gắn vi mạch. Giấy phép sẽ được chuyển đến bạn thông qua phòng khám thú y vào thời điểm thích hợp. Bác sĩ phẫu thuật thú y tư nhân có thể tính thêm phí cho dịch vụ được cung cấp cho bạn. Giấy phép nuôi chó có giá trị trong 3 năm và con chó phải được tiêm phòng bệnh dại lần nữa để gia hạn giấy phép trong vòng 3 năm. Nếu con chó của bạn đã được cấy một vi mạch tương thích, thì không cần phải cấy lại.

Giấy phép không được chuyển nhượng. Người nuôi chó phải thông báo cho AFCD bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc địa chỉ trong vòng 5 ngày.

[e-Form] Đơn xin thay đổi thông tin người nuôi chó - Mẫu A - Dành cho người nuôi chó hiện tại

[e-Form] Đơn xin thay đổi thông tin người nuôi chó - Mẫu B - Dành cho người mới nuôi chó

\*Chỉ áp dụng cho giấy phép nuôi chó có hiệu lực trên 2 tháng

### **Thông tin khác**

Quy định về bệnh dại (Cap 421A) yêu cầu tất cả chó trên 5 tháng tuổi phải được chủng ngừa bệnh dại, gắn vi mạch và được cấp phép.

Chó trên năm tháng tuổi không có giấy phép hợp lệ, hoặc chó đến hạn tiêm chủng đầu tiên chống lại bệnh dại, nên được gắn vi mạch, tiêm chủng và cấp phép ngay lập tức. Chó đã được chủng ngừa bệnh dại và có giấy phép hợp lệ phải được tiêm chủng lại mỗi 3 năm để gia hạn giấy phép.

Người không cấp phép cho chó của mình trên 5 tháng tuổi có thể bị phạt \$10,000.